



## คณะวิทย ๑ มร.ลป. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ผ่านความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรรมแก่นักเรียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการจัดทำโครงการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการคัดเลือก 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 20 ทีมทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน





# มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายและการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม อว.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.ดร.สมศักดิ์ ก่าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตฯ และ ผศ.อัญชิษา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายและการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม อว. ร่วมกับนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางพจมาน ท่าเงิน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอาภาพร สิ้นธุสาร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน นายกนิษฐ์ ตระปะสา ผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ นายเดช บัวคลี่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวปิณดา เครือนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์บริการร่วม ณ ห้องประชุม The Brick X อาคาร C ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อให้มีการสานต่อความร่วมมือและขยายผลการดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน



# มร.ลป. จัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มรท. 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการรองผู้จัดการ คุณแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหารจากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารจากบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารจากบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารอาหาร โรงแรมนิรภัย

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แนวความคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันจำนวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เรียนวิทยาศาสตร์กลับลดลง ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างแพร่หลาย การขยายโอกาสทางการเข้าถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนรู้โดยรถ Mobile Science การมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ และโครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ชุมชน

การประชุมในครั้งนี้ ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รายงานความก้าวหน้า และการเตรียมความพร้อมในการ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยมีคณะนักเรียนที่ผ่านการเข้ารอบเพื่อทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้ จำนวน 20 ทีม ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





# มร.ลพ. จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมการมอบรางวัลการแข่งขันการนำเสนอตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนา Skill Mentor



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีทำบุญอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนา Skill Mentor เพื่อยกระดับมาตรฐานกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ณ บริเวณหน้าอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ อาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ในการการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงเป็นเป็นต้นแบบแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การให้คำปรึกษา การวิจัย ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อช่วยยกระดับความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตร

สำหรับ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนา Skill Mentor เพื่อยกระดับมาตรฐานกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนสามารถใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนวโน้มของผู้บริโภคได้ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนสามารถวิเคราะห์แผนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามกลยุทธ์จาก TOWS Matrix ในการยกระดับรายได้ให้กับสมาชิก โดยมีกลุ่มสมาชิกที่มาออกบูธกิจกรรม จำนวน 14 บูธ ประกอบด้วย กลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ สบู่ปิยะปฎา กลุ่มข้าวแต่น้ำเกษตรกรบ้านแม่ตาหลวง ผลิตภัณฑ์ ข้าวแต่น้ำผึ่งงาขาว - งาดำ กลุ่มทำขนมไทย บ้านเกาะ ผลิตภัณฑ์ กะหรี่ปั๊ปล้มมะพร้าวลูกชิด กลุ่มแปรรูปทางการเกษตรตำบลงตอน ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวน้ำผึ้งและแตงกวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผิวไม้ไม่ฝืน บ้านนางาม ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจักสานผิวไม้ไม่ฝืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปูนใหม่ผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปูนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านวังสัก ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกน้ำปูง กลุ่มขนมไทยบ้านสาสบก ผลิตภัณฑ์ ข้าวต้มมัดเพื่อสุขภาพ กลุ่มปูนพาเพลิน ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปูนาโปรตีนสวรรค์ กลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์ขอประธานกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ ไข่ต้มสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านไผ่งาม ผลิตภัณฑ์ ข้าวแต่น้ำกล้วยคาราเมล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักเพื่อสุขภาพและการแปรรูปบ้านใหม่เหล่ายาว ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่านมันม่วง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ผลิตภัณฑ์ แยมส้มโอบ โดยในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และมอบรางวัลให้กับกลุ่มบุคลากรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ ห้องประชุมอาคารแปรรูป คณะเทคโนโลยีการเกษตร





# คณะวิทย์ฯ มร.ลป. ส่งมอบสัญลักษณ์การแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ให้กับ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์



ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปีที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ และคุณแก้วตา องค์กรณะคม กรรมการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ ผลการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ รางวัลชนะเลิศทีม Miracle Mangosteen Extract จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม No brain No paine จากโรงเรียนมงฟอร์ตมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม SKW AI Lab จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลชมเชย ทีม The Mask Banana จากโรงเรียนชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ทีม วยุ่ยุคใหม่ใส่ใจคุณ จากโรงเรียนมาตาบุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ทีม YOLO Team จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี ทีม Beautiez จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีม Celestine จากโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศทีม PRW2024 จากโรงเรียนเพ็ชรเกษมดาววิทยา จังหวัดระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ทูเรียนระยอง จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม PBW จากโรงเรียนตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ รางวัลชมเชย ทีม Science Kid จากโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี ทีม เมืองรัตนจักร์รุ่งเยาว์ จากโรงเรียนเมืองรัตนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีม Dimond cosmetice จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีม mango ของแตร จากโรงเรียนธีรภานท์บั้งไธสง จังหวัดลำพูน ทีม Sweet orange of ปลาหมึก แลวงวน จากโรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งมอบสัญลักษณ์การแข่งขันโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ให้กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป





# มร.ลป. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ โครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 10 LPRU SEA-Teacher Batch 10th Final Meeting



เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จากประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รุ่นที่ 10 (SEA-Teacher Batch 10th) ณ ห้องประชุมโสมพารัตน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรงงานหัตถ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา จากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ดูแล (Mentors) ให้คำแนะนำและนิเทศนักศึกษา และครูพี่เลี้ยง (Cooperating Teachers) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์สอนของนักศึกษากลุ่มนี้ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความยินดีกับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการ SEA - Teacher หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การประสานงานและดำเนินโครงการโดยงานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 10

โดยในรุ่นนี้ มีนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 3 แห่ง เดินทางมาร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 - 28 พฤศจิกายน 2567 โดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้ มีนักศึกษาชาวไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินทางไปร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ในงานนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมถ่ายภาพและกล่าวอวยพรแก่กลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จากประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ก่อนเดินทางกลับด้วยความประทับใจ



# งานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มร.ลป. จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา SEA-Teachers และนักศึกษาชาวไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 อาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาครูชาวต่างชาติโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 10 จากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย กับนักศึกษาชาวไทย ในหัวข้อ “Meet & Talk on Teenage Lifestyles & Hot Issues among SEA-University Students” ณ ห้องประชุมโสมพารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการบรรยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงได้รับชมการแสดงพื้นบ้านและมีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ นักศึกษาชาวต่างชาติจากโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 10 ด้วย





# มร.ลป. ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลสถานการณ์น้ำท่วม ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.ดร.สมศักดิ์ ก่ำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตฯ ผศ.อัญชิชา รุ่งแสง อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา ผู้แทน อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง และ นายสุรศักดิ์ ประกัน บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวง อว. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อว. ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมรายงานและจัดแสดงนิทรรศการสถานการณ์การเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ การฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วม และการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์น้ำท่วม (การเฝ้าระวัง การช่วยเหลือบรรเทา การฟื้นฟู) ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและพะเยา อีกด้วย



# มร.ลป. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 รศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.วรวิทย์ หน่อสีดา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อ.ปราการ ใจดี อาจารย์ประจำสาขาวิชานตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ ท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่เขตเมืองเก่า ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สมบูรณ์ด้วยศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน สถาปัตยกรรมและชุมชนที่โดดเด่น อาทิ มีตลาดถนนสายวัฒนธรรม เปิดทุกวันศุกร์ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนลำปาง มีบริการเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถราง “ชมมรดกทางวัฒนธรรมประตูเมืองสู่ลำปาง” จากการลงพื้นที่ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอการจัดโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนวิถีดี ชุมชนคุณธรรม ท่ามะโอ “มหรรมอาหาร 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น อีกด้วย ซึ่งทาง วร.จะมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและส่งเสริมต่อไป





# คณะกรรมการ มร.ลป. จัดการประชุมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ผศ.ดร.เกศทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมณารีนทนต์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดประชุมนี้เพื่อเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับภาระงาน รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพ รวมถึงชี้แจงแนวปฏิบัติในการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาครู โดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เกียรติประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและภาระงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน เลขานุการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชี้แจงแนวปฏิบัติในการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาครู พร้อมทั้งการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 500 คน



# หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 อ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุกกลสืบ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมหลังบวรวัดท่าแหน ที่ได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมในมิติศาสนาโดดเด่นของจังหวัดลำปาง โครงการนี้สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัย ตัวอย่างเช่น งานวิจัย “บทบาทของหลวงพ่อบึงเมือง (พระครูอุดมเวทวรคุณ) จากเรื่องเล่าและความทรงจำของคนบ้านท่าแหน ผลงานของนักศึกษา ซึ่งนำเสนอบทความในเวทีวิชาการระดับชาติ และงานวิจัย “วิถีโบราณ : การจัดการเอกสารโบราณเพื่อนำไปสู่การสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดท่าแหน” ซึ่งนำเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ได้นำเสนอความสำเร็จของกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน การสานผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน และการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาชุมชน การนำเสนอนี้ได้รับความสนใจจากอธิบดีกรมการศาสนา และคณะผู้ติดตามอย่างมาก ผลการดำเนินงานนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผนึกกำลังระหว่างมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ที่มาร่วมนำเสนอผลงานยังได้ใช้โอกาสสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนบ้านท่าแหน เพื่อนำไปออกแบบโครงการวิศวะการสังคมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 อีกด้วย





# สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยฯ มร.ลป. จัดงาน Lampang Rajabhat Music Festival (LRMF)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน Lampang Rajabhat Music Festival (LRMF) ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการบริหารจัดการ และมีเวทีที่แสดงความสามารถ พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีทางด้านดนตรี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรีศึกษาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายทางดนตรีและการสร้างสังคมดนตรีในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ให้เปิดกว้างมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจตนิพัทธ์ สังข์วีจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต บรรณานิการวารสารดนตรีรังสิต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบรรเลงเครื่องไฟฟ้า ผศ.ดร.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ ผศ.ธัญญา สังข์วีจิตร อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประพันธ์ดนตรีและการวิจัยสร้างสรรค์ และคุณภรณ์วัฒน์ ชัยศิริวารกรณ์ มือคีย์บอร์ดแห่งวงพาทินสัน เป็นวิทยากรร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานดนตรีอาชีพในฐานะมือคีย์บอร์ด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน



# สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. มร.ลป. จัดกิจกรรมบริการวิชาการจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp: Learning English through Fun Activities

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 อ.อภิรดี จินครำ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียนที่ 2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp: Learning English through Fun Activities ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเรก สัตถุยะเชื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนแม่ทะวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 176 คน







# มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2567

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดย นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่



ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร **วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗**

**วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗**

ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร **วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗**

**วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.**

ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป**

**แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า**  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยงานอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดไฟไม่และซ่อมเปลี่ยนลูกถ้วยที่ชำรุด แนวส่งแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานงานอาคารฯ จึงขอหยุดดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

**วันที่ 8 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

WWW.LPRU.AC.TH

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**รับสมัครนักศึกษาใหม่**  
ปีการศึกษา 2568 **รอบที่ 2**

สมัครได้ตั้งแต่นี้ **SCAN ME**  
ถึง 12 มกราคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

SCAN ME

LINE @PENCHAT

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

**แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร**  
ประจำปีการศึกษา 2567

**ตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค. 2568**

คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันทหาร

1. นักศึกษาชายเกิด พ.ศ.2547
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
4. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
5. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
6. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

เอกสารหลักฐาน

1. สำเนา ส.๑ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียก ส.๓ จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือเรียน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือรับรองสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

ส่งเอกสารมายังกองพัฒนานักศึกษา

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567